

LÁ THỦ BAN PHỤ TRÁCH

Một cái Tết nữa sắp đến rồi, nhanh thật.

Trong năm qua nhiều ái hữu đã trốn thoát được hoả ngục CS và đến bờ tử do. Nhiều ái hữu đi trước đã tình nguyện bảo trợ cho bạn bè đến được đất liền nhanh chóng, đó là một điều hết sức khích lệ. Rồi đây cũng sẽ còn nhiều ái hữu nữa sẽ đến, vì vậy cần xúc tiến gấp việc thành lập "Hội Ái Hữu Công Chánh", một hội đoàn bất vụ lợi, để hội này có thể bảo trợ cho được nhiều gia đình một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn là do tử nhân. Ngoài ra hội này còn có thể vận động để nhận được nhiều sự viện trợ trong hay ngoài nước Mỹ về mọi mặt : thực phẩm, thuốc men hay vật dụng. Nhưng thủ này sẽ rất hữu ích để gửi giúp những gia đình tị nạn đang còn ở tại các trại tị nạn khắp thế giới, hay là gửi về giúp cho những gia đình ái hữu còn bên nhà và cần đến sự giúp đỡ.

Bây giờ tôi xin mạn phép hầu chuyện các bạn về một vấn đề thời sự.

Đó là nói đến tình hình chính trị để mà suy ngẫm và để mà kiểm điểm.

Năm qua đã cho thấy nhiều sự kiện rối loạn và tan rã của CS quốc tế, trong đó VN là một thành phần. Từ sự diệt chủng của Pol Pot tại Cao miên, đã đưa đến sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ bất nhân này, chính trị thoái hóa và điên cuồng này đã lôi kéo đến sự xâm lăng của VC, và từ sự xâm lăng này đã đưa lại sự tra thù của TC đối với Bắc Việt. Cuộc xâm lăng của TC qua Bắc Việt đã chứng tỏ cho Hoa Kỳ thấy rằng lập trường của Hoa Kỳ trước đây trong khi tham chiến ở VN là rất sai lầm. Hoa Kỳ cứ nghĩ rằng Nga sẽ tham chiến ở VN nếu Hoa Kỳ đánh ra ngoài Bắc. Sự sai lầm đó đã đưa đến sự sụp đổ tại Đông Dương, Angola, Ethiopia, Afghanistan vv... và còn nữa. Trung cộng bảo cho Hoaky biết rằng, nếu ta không dùng khi giới nguyên tử thì ta có thể hạ Nga bất kỳ tại một nước nào xa biên giới Nga. Lịch sử đã cho thấy rằng chưa bao giờ Nga dám mạo hiểm ra khỏi nước và giới thanh niên thời hậu thế chiến thứ 2 của Nga chưa bao giờ ném mui thuốc súng, còn sợ chết hơn bất kỳ một dân tộc nào. Lại thêm chính quyền Nga rất sợ giới quân phiệt của họ